

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả di chứng chiến tranh vẫn còn đó với hàng vạn gia đình thương binh, liệt sĩ, người bị phơi nhiễm chất độc da cam... Cùng với thực hiện nghiêm chỉnh sách đất ngộ của Đảng và Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, Thái Bình đã có nhiều hoạt động tri ân đầy tình nghĩa, góp phần chia sẻ sự mất mát, thiệt thòi, khó khăn của các gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vì nhiều lý do nên cũng bộc lộ một số tồn tại. Đặc biệt, trong khi cơ chế chưa hoàn thiện, việc áp dụng đối tượng, thẩm định hồ sơ nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam, từ đó đã để lại hệ lụy cho hôm nay, dẫn tới khiếu kiện của một số người bị dùng cấp chế độ không đúng đối tượng. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình bằng nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đã chỉ đạo các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, rà soát triệt để, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các nạn nhân phơi nhiễm chất độc da cam đúng người, đúng pháp luật.

Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy: Chấp hành nghiêm Kết luận thành thư số 44/KL-TT, ngày 2/5/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ đối tượng hưởng chính sách hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc da

## THÁI BÌNH

# Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm quyền lợi nạn nhân chất độc da cam đúng người, đúng đối tượng

Tùng là hậu phương lớn chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, Thái Bình cũng là một trong những tỉnh có sự đóng góp, hy sinh cao cả cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

cam trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2000 - 2009, với các đối tượng lập hồ sơ để hưởng chế độ trực tiếp và con đẻ hưởng chế độ gián tiếp theo Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát toàn bộ hồ sơ về bệnh, tật, dị dạng, dị tật và con đẻ mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh làm điều kiện để bố, mẹ để hưởng chính sách.

Qua rà soát chặt chẽ và nghiêm túc, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP, ngày 26/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH, ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định đúng người, đúng pháp luật.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo và quản trị toàn hệ thống chính trị, khẳng định nguyên vọng đòi hỏi quyền lợi của các gia đình bị dùng hưởng trợ cấp là chính đáng nhưng các đòi hỏi đó không được phép có hành động làm trái với quy định của pháp luật. Nguyên gốc dẫn đến hệ lụy này cũng do Thái

Bình đều xuất phát từ đồng cơ vì dân, đã vận dụng thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn. Từ đó dẫn tới áp dụng sai sót về đối tượng, thẩm định hồ sơ để chỉ trả chế độ trợ cấp trái quy định. Nhìn thẳng vào sự thật, Thái Bình xác định sai thì phải sửa nhưng cần sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và sự chia sẻ của các gia đình bị dùng chế độ trợ cấp. Đó là sự lựa chọn đầy nhân văn thể hiện sự công bằng của chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

Mặc dù các cấp, các ngành đã tuyên truyền, giải thích, thuyết phục nhưng một số đối tượng mà phần lớn thuộc các trường hợp không đủ hồ sơ thực chứng, thậm chí còn man trá, đã lợi dụng sự sai sót để kích động lôi kéo đồng người khiếu kiện làm mất trật tự an ninh trên địa bàn, để lại hình ảnh phản cảm về lớp người đã từng là biểu tượng "vì nước quên thân" được Đảng và nhân dân

ủng hộ. B.K.H, xã Tây Ninh, H.H.Đ, xã Đông Quý (Tiền Hải); P.V.Đ, xã Thượng Hiền, Đ.N.T, xã Minh Tân (Kiến Xương); V.V.Q, xã Thuần Thành (Thái Thụy), N.D.S, xã Minh Phú (Đông Hưng); Đ.V.S, xã Tân Tiến (Hưng Hà); V.Đ.T, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ). Điều đáng ngạc nhiên là các ông có tên nêu trên

cho rằng mình bị phơi nhiễm chất độc da cam nhưng hiện nay vẫn đều mạnh khỏe ở cái tuổi "xưa nay hiếm"; V.V.Q, xã Thuần Thành (Thái Thụy), N.D.S, xã Minh Phú (Đông Hưng); Đ.V.S, xã Tân Tiến (Hưng Hà); V.Đ.T, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ). Điều đáng ngạc nhiên là các ông có tên nêu trên

thiểu năng trí tuệ chút nào, trở thành kiến trúc sư ở một thành phố lớn.

Đáng buồn hơn, có ông từng là cán bộ chủ chốt ở địa phương như trường hợp ông H ở xã Tây Ninh (Tiền Hải), chẳng những không gương mẫu chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà lại còn đứng ra tổ chức nhóm họp,

Phải nói thêm rằng, các gia đình đang hưởng hoặc vì một lẽ nào đó phải dùng trợ cấp phơi nhiễm chất độc da cam đều là những người thuộc thế hệ di trước, có công với đất nước, với nhân dân. Song, quy định của Nhà nước, không một tổ chức, cá nhân nào đứng trên pháp luật để thỏa mãn đòi hỏi quyền lợi trái pháp luật. Dù luận xã hội đồng cảm với nguyện vọng của các gia đình bị dùng chế độ hỗ trợ nhưng trước hết các gia đình phải gương mẫu tuân thủ nghiêm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấm dứt tình trạng bị kích động và lôi kéo để khiếu kiện đồng người như vừa qua, trả lại sự lành mạnh, trong sáng cho môi trường xã hội ở Thái Bình.

Mặt khác, Thái Bình cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, bổ sung chính sách đối với người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật nhưng người con đó đã chết, đến nay đã hết thời hiệu lưu trữ nên các cơ quan y tế không còn lưu hồ sơ y tế và các trường hợp không sinh con tại cơ sở y tế nên không có hồ sơ để bổ sung. Đặc biệt là người hoạt động kháng chiến đến nay vẫn còn lưu được hồ sơ có kê khai con đẻ mắc dị dạng, dị tật đã chết lập từ năm 2004 - 2005 theo Quyết định số 120/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam.

Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

# Tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức trong hai ngày 7 - 8/7, kết quả kỳ thi là căn cứ quan trọng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang tích cực ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi.



Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình tổ chức phân luồng học sinh để ôn tập hiệu quả.

Những ngày này, cũng như nhiều học sinh lớp 12 khác, em Tô Minh Quang, lớp 12A1, Trường THPT Lê Quý Đôn cố gắng dành toàn thời gian ưu tiên cho việc ôn tập kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Minh Quang chia sẻ: Kỳ thi này rất quan trọng vì nó là kết quả 12 năm học tập của em, do đó ngoài giờ ôn tập trên lớp, về nhà em luôn tự học để nắm vững kiến thức, cố gắng giải thật nhiều bài tập nâng cao để chinh phục được mức điểm mình mong muốn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Trường THPT Lê Quý Đôn có 617 học sinh đăng ký dự thi tốt

nghiệp THPT, trong đó 220 em dự thi hợp khoa học tự nhiên, 397 em đăng ký dự thi thi hợp khoa học xã hội. Trước đó, trong thời gian học buổi 2, các em được thầy cô tăng thời lượng ôn tập và giảng dạy các nội dung nâng cao của đề thi tốt nghiệp THPT. Cô giáo Lại Thị Hoa, Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Tôi là giáo viên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Lớp có 100% học sinh đăng ký xét tuyển đại học nên ngoài kiến thức cơ bản, các thầy cô tham gia dạy ôn tập thường xuyên đưa các dạng bài tập nâng cao để các em có thể đối đầu học ngay từ nguyên vọng 1. Bên cạnh việc ôn tập cho

các em, tôi phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quan tâm, động viên các em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình, công tác ôn tập cho học sinh cũng đang được các thầy cô đặc biệt chú trọng. Bà Phạm Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm cho biết: Qua phổ điểm chung của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, môn Lịch sử và môn Ngữ văn của Trung tâm xếp thứ nhất toàn tỉnh, còn điểm trung bình môn Toán chưa được cao nên chúng tôi đã

xây dựng phương pháp ôn tập phù hợp với từng em, trong đó quan tâm đặc biệt đến những em có nguy cơ không đỗ tốt nghiệp. Với sự phân luồng rõ ràng, những em có khả năng học tiếp sẽ lấy kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, cao đẳng; với những em có nguyện vọng học nghề hoặc đi làm luôn, Trung tâm phối hợp với các đơn vị để giới thiệu việc làm cho các em. Ngoài nghề may và nghề điện như những năm trước, năm nay Trung tâm có thêm nghề mới để học sinh có cơ hội việc làm cao hơn như bảo quản chế biến thực phẩm, chăm sóc sắc đẹp... Cô giáo Hoàng Thị Thanh Hương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình chia sẻ: Với học sinh có học lực yếu hoặc trung bình, chúng tôi ôn tập cho các em ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Với những em có nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng có học lực khá, giỏi thì chúng tôi ôn cho các em phần vận dụng thấp, vận dụng cao và ôn theo cấp bậc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 về cơ bản giữ nguyên như năm học trước, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Toàn tỉnh có 20.329 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 1.423 em thi chỉ để xét tốt nghiệp, 18.906 em dùng kết quả thi để xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Toàn tỉnh tổ chức 33 điểm thi với 896 phòng thi, 79 phòng chờ và 33 phòng thi dự phòng. Kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày 7 - 8/7. Chiều ngày 6/7, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 9/7 là ngày thi dự phòng. Theo các thầy cô giáo, để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới, bên cạnh việc ôn luyện của giáo viên, học sinh cũng cần chủ động hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng khai thác, vận dụng kiến thức theo hệ thống câu hỏi, các dạng bài tập theo các mức độ khác nhau.

DẶNG ANH

# PHỤ NỮ THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG Thực hiện tốt các phong trào thi đua

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Kiến Xương thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, từng bước nâng cao đời sống hội viên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua cũng như các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Hàng năm có trên 95% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện phong trào thi đua. Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng các hoạt động thiết thực như: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững; xây

dựng gia đình hạnh phúc; tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong 5 năm (2016 - 2021), Hội LHPN thị trấn đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các chi hội đạt kỷ lục trợ các hộ chưa đạt gia đình "5 không, 3 sạch". Kết quả có thêm 160 hộ đạt gia đình "5 không, 3 sạch"; thành lập được 6 câu lạc bộ phụ nữ "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và 16 câu lạc bộ dân vũ thể thao. Đồng thời, duy trì các mô hình: "Cặp lá yêu thương", "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", "Giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế", phát động tổng vệ sinh môi trường...

Nổi bật nhất là từ năm 2018 đến nay, Hội LHPN thị trấn đã thực hiện hiệu quả mô hình "Cặp lá yêu thương". Đây là việc làm ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi

vươn lên trong cuộc sống. Đến nay Hội đã hỗ trợ 26 cháu, mỗi cháu 2 triệu đồng. Để có kinh phí thực hiện mô hình, Hội đã phát động toàn thể hội viên tham gia đóng góp 5.000 đồng/hội viên/năm. Tuy nhiên, để tạo kinh phí cho các chi hội có nguồn quỹ để hoạt động, từ tháng 3 đến nay Hội đã phát động tất cả các chi hội thực hiện mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo". Đến nay mô hình đã thu hút được sự tham gia của 100% hội viên với tổng số tiền thu được từ bán phế liệu trên 17 triệu đồng. Số tiền thu được sẽ bổ sung vào quỹ của các chi hội để hoạt động và tổ chức trao tặng cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình thực hiện các mô hình như "Mẹ đỡ đầu", "Cặp lá yêu thương", tặng quà nhân dịp lễ, tết.

Bà Vũ Thị Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Cộng Hòa cho

biết: Nổi bật nhất trong các cuộc vận động, phong trào thi đua của Chi hội những năm qua là cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Để thực hiện hiệu quả, Chi hội đã gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông thời đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Do vậy, các tiêu chí trong cuộc vận động như sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp đã được hội viên thực hiện hiệu quả. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, sắp xếp đồ dùng trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, chị em trong Chi hội còn thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường ở khu dân cư, thu gom rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trong đó nổi bật là mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tái chế để gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo". Đến nay mô hình đã thu hút trên 90% hội viên tham gia với số tiền thu được từ phế liệu gần 2 triệu đồng.

Với kết quả trên, đến nay Hội LHPN thị trấn Kiến Xương đã có 2.036 gia đình hội viên và 39 gia đình cán bộ hội đạt chuẩn gia đình văn hóa. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội LHPN thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo động lực để hội viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, hàng hái lao động sản xuất, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

THU THỦY



Chi hội Phụ nữ An Phú, thị trấn Kiến Xương tập kết phế liệu bán lấy tiền gây quỹ.